



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำผู้บริหารใหม่ 2 ราย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- อาจารย์อรไท ผลดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร สืบต่ออีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี- นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สืบต่อจาก นางวันทนี โกวิททางกูร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี <p>2. สรุปรายการการก่อสร้างจากงบประมาณเงินรายได้ ปี 2552 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 - 2552 และจากการสนับสนุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี 2551 - 2552 ณ วันที่ 22 มกราคม 2553</p> <p>3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.) แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 อนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อจัดหาอาคาร จัดหาครุภัณฑ์ และเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2553</p> <p>4. การเยี่ยมชมการระดมทุนช่วยเหลือการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553</p> <p>5. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553</p> <p>6. รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการที่พ้นกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552</p> <p>7. รายงานความก้าวหน้าโครงการมหกรรมบัวบานนาชาติ</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>8. โครงการศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน มก. ภายใต้ โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS</p> <p>9. สรุปการประชุมการประเมินผลการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก 2552 ระหว่างวันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2552</p> <p>10. สรุปรายการ KU Online ในช่วงเดือนมิถุนายน 2552 - 22 มกราคม 2553</p> <p>11. ความคืบหน้าในการเตรียมการถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่ H.I.H Prince Akishino</p> <p>12. รายงานจำนวนนิสิตที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร</p> <p>13. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551</p> <p>14. การประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน”</p> <p>15. แจ้งว่าขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งสำนักงานกฎหมายจะได้ประสานกับฝ่ายกฎหมายของ สกอ. ต่อไป</p>	
2	สำนักงานคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ มก.	แผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม	ที่ประชุมทราบ เนื่องจากข้อมูลที่หน่วยงานเสนอยังไม่ครบทุกหน่วยงาน ประธานฯ จึงขอให้ 9 หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้ กพร.มก. รวบรวมเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
3	คณะกรรมการการศึกษา มก.	<p>แนวทางและหลักการในการรับนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี</p>	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล	อนุมัติ
5	คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า มก. โครงการเรียนล่วงหน้า มก.	การขออนุมัติโควตารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2554	อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณีโครงการธนาคารหน่วยกิต และโครงการก้าวสู่การเรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) วิทยาเขตกำแพงแสน ควรรวมเป็นโครงการเดียวกัน
6	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะฯ นำกลับไปทบทวนโดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาเขตในการพิจารณาความเหมาะสมของชื่อหลักสูตรเนื่องจากชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรทางสายวิทยาศาสตร์แต่เนื้อหาหลักสูตรไม่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้นำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี-สารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. เห็นชอบให้นำโครงการฯ เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จำนวน 3 รายวิชา การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
8	โครงการจัดตั้งวิทยาเขต สุพรรณบุรี	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. เห็นชอบให้นำโครงการฯ เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
9	คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 (ต่อ)	คณะเกษตร	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01009552 ความหลากหลายทางชีวภาพ ในดิน และและปรับปรุงรายวิชา จำนวน 4 รายวิชา	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
10	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติถอนรายวิชา 01411111 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	
11	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553	
12	โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
13	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01120432 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจ การเกษตร และรายวิชา 01119456 เศรษฐศาสตร์นิเวศเกษตร	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน อื่น ๆ ในการบริหาร โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
14	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชาจาก 01450111 เป็น 01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการ ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
		การขออนุมัติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทน- อื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01532553 วิทยาเนื้องอกทางสัตวแพทย์	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติปรับอัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
16	กองบริการการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษา มก.	คู่มือรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553	เห็นชอบ
17	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 5) คุชฎีบัณฑิต 3 คน มหาบัณฑิต 16 คน และบัณฑิต 424 คน รวม 443 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
18	คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ	การถ่ายถอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสู่คณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	อนุมัติ
19	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าให้บริการของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
		การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลในด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
20	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	การขออนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
21	สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก.	ขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันขั้นสูงฯ ฉบับ พ.ศ. 2553 โดยให้ตัดข้อ 9.2 ออก และให้ปรับแก้ไขข้อ 16 ในส่วนการบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและการกำหนด

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 (ต่อ)			อัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีและเพิ่มข้อ 17 เรื่องการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือตามระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
22	โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.	การขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2553	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
23	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การขออนุมัติหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมในการใช้หอพักสำหรับนิสิตของ โครงการทุน “ไผ่ล่อดกอ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ
24	ประธาน	<p>1. ขอบคณบดีผู้บริหารและทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมทำให้การจัดงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2553 สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย และให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิธีวางพวงมาลาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 67 มีหลายคณะได้นำนิสิตเข้าร่วมในพิธี จึงขอให้หน่วยงานนำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป - นิสิตเก่าส่วนหนึ่งได้เสนอแนะให้ปรับปรุงการจัดระบบพิธีวางพวงมาลา มีความกระชับและเป็นลำดับมากขึ้น - มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะจัดทำต้นที่ปรับอากาศสำหรับงาน เกษตรแฟร์หรือเกษตรแห่งชาติ และปรับแนวคิดในการจัดงานให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น - ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี แห่งการสถาปนา ชื่อรายการ “67 ปี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก” ซึ่งออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 21.35 - 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำซีดีเพื่อมอบให้แก่ทุกหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 (ต่อ)		<p>- ขอความร่วมมือให้หน่วยงานส่งนิสิตหรือบุคลากรเข้าร่วมในพิธีรดน้ำบูรพาจารย์อาวุโส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเช่นกัน</p> <p>2. เพื่อให้คณะ สำนัก สถาบัน สามารถวางแผนในการกำหนดวันจัดกิจกรรมในส่วนของหน่วยงานได้และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอื่นได้ในทุกวิทยาเขต จึงขอให้หน่วยงานจัดทำปฏิทินกิจกรรมงานพิธีการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทำปฏิทินพิธีการในภาพรวมแจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า ประมาณ 1 - 2 เดือน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานรวบรวมรายชื่ออาจารย์ บุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ แจ้งมายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลสรุปผลงานและรางวัลประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อไป</p>	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri